



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดชำระค่าลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นั้น
คณะฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สำหรับนักศึกษาเก่าที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน หากตรวจพบนักศึกษายังมีรายการค้างชำระให้นักศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ คณะฯ ขอสงวน สิทธิการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียนและนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตการชำระค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษาลงนามในใบคำร้อง ขออนุญาตกับคณะฯ โดยแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒ งวด แต่ละงวด เป็นไปตามที่คณะฯ กำหนด หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนคณบดี โดยมีรายละเอียดการผ่อนชำระ ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ณ วันขึ้น/ลงทะเบียนเรียน

งวดที่ ๒ ชำระวันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๗

กรณี นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนเรียน ให้ชำระขั้นต้นงวดแรก ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หรือมากกว่า ส่วนที่ค้างอยู่ให้ชำระในงวดที่ ๒

กรณี นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียน ให้ชำระขั้นต้นงวดแรก จำนวนครึ่งหนึ่งของ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือมากกว่า ส่วนที่ค้างอยู่ให้ชำระในงวดที่ ๒

๓. สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยให้ชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา ขั้นต้นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อการเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้

/สำหรับ...

สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังค้างชำระ ให้รอเงินกู้มาชำระใน
ภายหลังจากที่กองทุนมีหนังสือแจ้งมา และหากยังมีส่วนที่ยังค้างชำระเกินจากที่กองทุนอนุมัติ นักศึกษา
จะต้องดำเนินการชำระจนครบตามจำนวนที่ค้าง ให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์